

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน	<p>โรคชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว ที่กรมควบคุมโรค การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ และประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ด้านแมลงนำโรค ด้านโรคติดเชื้อและด้านห้องปฏิบัติการวินิจฉัย</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา กล่าวว่า โรคชิก้า มีโอกาสระบาดในไทยเล็กน้อยถึงปานกลาง แนะนำทุกบ้านร่วมกำจัดยุงลาย เตือนประชาชนที่มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ให้พบแพทย์ทันที และได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ไปพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย ส่วนการวินิจฉัยโรคต้องประสานการทำงานระหว่างเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ</p> <p>ขณะที่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ต้องเฝ้าระวังภาวะระบบประสาทด้วย หากพบอาการทางระบบประสาทร่วมกับอาการของโรคชิก้า จะต้องนำเข้าสู่ระบบการวินิจฉัยอย่างละเอียดทันที เนื่องจากสาเหตุของการเกิดอาการเส้นประสาทอักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จะรักษาแตกต่างกัน</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า มติชน คมชัดลึก	<p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว รมว.สาธารณสุขจากอเมริกาใต้ ประชุมกันที่กรุงมอนเตวิเดโอ ของอุรุกวัยเพื่อหารือถึงสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขและภูมิภาค และการดำเนินการควบคุมไวรัส "ชิก้า"</p> <p>-ด้านศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐ (CDC)แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้าผ่านทางเพศสัมพันธ์</p> <p>-ไอร์แลนด์ แนะนำผู้ชายที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเป็นเวลา 1 เดือน</p> <p>-อังกฤษ ห้ามผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง บริจาคเลือดเป็นเวลา 1 เดือน</p> <p>-แคนาดา ศูนย์บริการโลหิต ออกประกาศงดรับบริจาคเลือดจากบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เป็นเวลา 3 สัปดาห์</p> <p>-อินโดนีเซีย ยืนยันพบชายอายุ 27 ปี ติดเชื้อไวรัสชิก้ามาจากจังหวัดแจมบี และกำลังเข้ารับการรักษา ทั้งที่ไม่ได้ไปต่างประเทศ</p> <p>-นักวิทยาศาสตร์บราซิลเตือน ไวรัสชิก้าอาจอยู่ในของเหลวในร่างกายได้แก่ ปัสสาวะ, อสุจิ และของเหลวอื่นๆ รวมทั้งน้ำคร่ำของหญิงมีครรภ์ นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังได้สำรวจด้วยว่า ยุงอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล อาจเป็นพาหะของไวรัสชิก้าด้วยหรือไม่ ซึ่งยุงที่นักวิจัยกำลังค้นคว้าคือ ยุงรำคาญ ซึ่งเป็นพาหะของไวรัสเวสต์ ไนน์ และแพร่หลายในภูมิภาคยิ่งกว่ายุงลายถึง 20 เท่า และถ้ายุงชนิดนี้เป็นพาหะจริง ก็จะเป็นหลักฐานที่หนักแน่นที่สามารถอธิบายถึงเหตุผลที่ไวรัสชิก้าระบาดอย่างรวดเร็วในอเมริกาใต้ในขณะนี้</p> <p>-เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ กล่าวหาบราซิลว่าไม่ยอมให้ข้อมูลและตัวอย่างผู้ป่วยจากไวรัสชิก้า สื่อต่างชาติรายงานว่าอุปสรรคสำคัญอยู่ที่กฎหมายของบราซิล ห้ามไม่ให้สถาบันและนักวิจัยของบราซิลแลกเปลี่ยนวัตถุดิบทางพันธุกรรมรวมทั้งตัวอย่างเลือดที่มีเชื้อไวรัสชิก้าและไวรัสชนิดอื่น</p> <p>ล่าสุดในทวีปอเมริกา มีประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้าแล้ว 26 ประเทศ มีรายงานเด็กที่เกิดมามีอาการศีรษะเล็กนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 แล้ว 404 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีเพียง 147 ราย รวมกับเด็กที่ต้องสงสัยว่าจะมีอาการศีรษะเล็กด้วยอีก 3,670 คน</p>
เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ	<p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า แม้ว่าทางแพทย์จะพูดว่าโรคชิก้าไม่น่ากลัวอย่างไข้เลือดออก แต่ยังเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เข่นฆ่ามวลมนุษยชาติมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบของไทยควรจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วงหน้าแล้ง ยุงลายมีเชื้อโรคไวรัสอันตรายสูงสุด และจะระบาดในหน้าฝน ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคจะต้องวางแผนป้องกันในช่วงนี้ในทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะไม่รู้ว่ายุงจะเป็นพาหะโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน สดสัปดาห์ คอลัมน์เทศมอไทย	<p>ไขเลือดออกแดงก็ หรือเชื้อไวรัสซิกา ไม่ควรคิดว่าประเทศไทยพบเชื้อไวรัสซิกาน้อยมาก</p> <p>-เสนอบทความ เมืองไทยกับ'ไขซิกา'ควรกลัวหรือไม่? ว่า ซิกาไวรัสที่กำลังระบาดรุนแรงอยู่ในเวลานี้ เป็นชนิดที่กลายพันธุ์แล้วรุนแรงขึ้น อันตรายมากขึ้นกว่าที่เคยพบกันใเอเชียและแอฟริกา ด้วยความที่มันไม่เคยเป็นโรคที่น่ากลัว น่าวิตก ทั้งโลกเลยไม่มีองค์ความรู้ที่จะชี้ชัดเรื่องนี้ ยารักษาก็ไม่มี วัคซีนยิ่งไม่มี วัคซีนซิกา ถ้าเริ่มต้นทำวันนี้กว่าจะได้ใช้อย่างน้อยต้องใช้เวลาอีก 2 ปี แต่มีวิแวว่าจะใช้เวลานานกว่านั้น นี่ไงคือเหตุผลที่เมืองไทยควรกลัวและกังวลกับไวรัสร้ายกาจนี้</p>
กรมประชาสัมพันธ์,ทีวีช่อง สทท	<p>โรคเมอร์ส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อาการของผู้ป่วยโรคเมอร์สชายชาวโอมานอายุ 71 ปี อาการทรงตัว ไม่มีไข้ ทานอาหารได้ดี หายใจเหนื่อย ต้องใช้ออกซิเจน เก็บตัวอย่างเชื้อจากเสมหะผลยังเป็นบวก ดูแลใกล้ชิดในห้องแยกโรค ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ที่เตรียมไว้สังเกตอาการ 26 คน ทุกคนสบายดี ยังคงมาตรการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p>
ข่าวสด	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว ดช.วันชัย อภัยศิลา หรือ น้องหน่อง อายุ 15 ปี อยู่ที่อ.ชูขันธุ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นไขเลือดออก ป่วยเพียง 3 วันแล้วเสียชีวิต มารดากล่าวว่า น้องป่วยเป็นไขช่วงเย็นวันที่ 28 ม.ค. พอวันที่ 29 ม.ค.พาไปหาหมอที่รพ.ชูขันธุ์ เมื่อแพทย์ตรวจดูแล้ว แจ้งว่าเป็นไข้ธรรมดาและให้ยาพาราเซตามอลกับเกลือแร่มากิน จากนั้นแจ้งว่าวันที่ 1 ก.พ. ให้มาเจาะเลือด เมื่อถึงวันที่ 1 ก.พ.น้องหน่องมีอาการชาตั้งแต่เอวลงไปถึงขาทั้งสองข้าง ไปรพ.ต้องนั่งรถเข็นไป เมื่อแพทย์เจาะเลือดแล้ว ผลปรากฏว่าเป็นไขเลือดออกแพทย์ให้ยาเหมือนเดิม แล้วให้มานอนพักที่บ้าน แต่ตนเห็นว่าอาการน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีอาการตัวแข็งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงได้พาไปที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง เอกซเรย์ดูแพทย์แจ้งว่า ร่างกายปกติทุกอย่าง จึงกลับบ้าน แต่ต่อมาอาการก็ไม่ดีขึ้น จึงไป รพ.ชูขันธุ์ น้องหน่องมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง แพทย์ตรวจแจ้งว่าตับเริ่มจะบานด้วยอาการของไขเลือดออกได้ให้น้ำเกลือ จากนั้นรีบนำส่งร.พ.ศรีสะเกษ</p> <p>"เมื่อไปถึง รพ.ศรีสะเกษ อาการหนักมาก แพทย์ระดมกันเข้ามาให้การรักษายาบาลอย่างเต็มที่ โดยน้องหน่อง หัวใจหยุดเต้นถึง 2 ครั้งซึ่งแพทย์แจ้งว่า น้องหน่องป่วยเป็นไขเลือดออกอย่างรุนแรง อาการคล้ายกับ ปอ-ทฤษฎี</p>
มติชน	<p>การจัดอีเวนต์โชว์ ครม.</p> <p>-เสนอข่าว กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก่อนการประชุม ครม. ทุกเช้าวันอังคารของทุกสัปดาห์ จะมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มานำเสนอกิจกรรมสำคัญๆ ของแต่ละองค์กร เพื่อให้นายกรัฐมนตรีรับชมและช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานผ่านสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล</p> <p>สำหรับการจัดคิวและวาระให้แต่ละหน่วยงานได้มาประชาสัมพันธ์ให้ นายกฯและ ครม.ได้รับรู้ นั้น แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลอธิบายว่า กิจกรรมที่นำมาจัดแสดงทุกๆ วันประชุม ครม.นั้น ทางหน่วยงานราชการและกระทรวงต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชน จะเสนอเรื่องมายังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม</p>
มติชน กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ	<p>ยุทธศาสตร์อุ้งยางอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค กรมอนามัย แดลง ยุทธศาสตร์อุ้งยางอนามัยแห่งชาติ พ.ศ.2558-2562 เนะสังคมไทยต้องลดอคติ ให้วัยรุ่นใช้ถุงยางอนามัย เพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มี 5 แนวทางในการทำงาน ดังนี้ 1."พกได้ มั่นใจ" ยอมรับและลดอคติ 2."หาง่าย ใช้เป็น" เข้าถึงสะดวก ใช้ได้ทุกวิถี 3."ทุกชิ้น มีคุณภาพ" ควบคุมการผลิตได้มาตรฐาน 4."รัฐนำ ทุกฝ่ายหนุน" สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ถุงยางอนามัย และ 5."เร่งรัด วัดผล" เร่งประเมินผลเพื่อมุ่งความสำเร็จ</p>
ไทยโพสต์ ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า M2F กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ช่อง 5 ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>ตรุษจีนอาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย, นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย., นพ.สุเทพ เพชรมากร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันแถลงข่าว "อาหารปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน"</p> <p>นพ.โสภณ กล่าวว่า สธ.เฝ้าระวังอาหารปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ส้ารวจพบสารเร่งเนื้อแดงในหมูทั้งตลาดสด ตลาดนัด และซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนยาฆ่าแมลงในผัก-ผลไม้ ทั้ง 3 ตลาดอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน วอนห้างไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ไม่นำผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า</p>	<p>กทม.ตรวจโรงฆ่าสัตว์ปีก</p> <p>-เสนอข่าว นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยม สถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีกพื้นที่เขตหลักสี่ พร้อมมอบนโยบายเจ้าหน้าที่กวตชันและเฝ้าระวังสถานประกอบการ ฆ่าสัตว์ปีกในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมให้คำแนะนำให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย ไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผู้บริโภค สำหรับในปีี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพเนื้อสัตว์ "นวัตกรรมสร้างความมั่นใจ ทางเลือกใหม่ตรวจสอบเนื้อสัตว์ด้วย Scan Me" จัดทำระบบฐานข้อมูลของผู้ประกอบการผลิตเนื้อสัตว์และ ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตเนื้อสัตว์ ที่จำหน่ายในพื้นที่ กรุงเทพฯ ได้จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ เนื้อสัตว์</p> <p>โดยประชาชนสามารถตรวจสอบ เนื้อสัตว์ด้วย Scan Me ได้โดยใช้ สมาร์ทโฟน ด้วยการ download แอปพลิเคชัน QR code reader จาก App Store หรือ Play Store จากนั้น ใช้สแกน QR Code ที่อยู่บนป้าย Scan Me ที่แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสดหรือ บนฉลากสินค้าเนื้อสัตว์ในห้างสรรพสินค้า ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะแสดงข้อมูล ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือผู้ประกอบการผลิตเนื้อสัตว์ พร้อมกับมีช่องให้ผู้บริโภคกรอกข้อความเสนอแนะหรือติชม ที่สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย จะนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>สุขภาพพระสงฆ์-สามเณร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศ พบว่า โรคที่พบในพระสงฆ์-สามเณร มากเป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง พระสงฆ์อายุ 35 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อการทำงานของไตผิดปกติถึง 8 เท่า กรมการแพทย์ได้เปิดตัวโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร เป็นของขวัญปีใหม่ 2559 เพื่อประเมินสถานะสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรทั่วประเทศ พร้อมกำหนดแนวทางและรูปแบบในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>การป้องกันตนเองจากปัญหาหมอกควัน</p> <p>-เสนอบทความ นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำวิธีป้องกันตนเองจากปัญหาหมอกควัน ได้แก่ 1.การใช้หน้ากากอนามัย 2.การงดกิจกรรมที่ทำให้ ฝุ่นฟุ้งกระจายของฝุ่นบ้าน 3.หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกบ้าน 4.กรณีเกิดปัญหาหมอกควันรุนแรงให้ย้ายที่พักอาศัยชั่วคราว และสำหรับประชาชนที่มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ โรคผิวหนังอักเสบ ตาอักเสบ ควรรีบพบแพทย์หรือสถานบริการสาธารณสุข ใกล้บ้าน หรือศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กรมควบคุมโรค สายด่วน 1422</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์เลาะ เลียบบคลองผดุงฯ</p>	<p>ทันแพทย์หนึ่ทุน</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ไม่ว่าจะเรียนแพทย์คณะใด ในมหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องทำงานใช้ทุนรัฐบาลอย่างน้อย 3 ปี หลังจากนั้นเป็นสิทธิของผู้เรียนว่าจะเรียนต่อ ทำงานกับเอกชนหรือเปิดคลินิกของตนเอง เชื่อว่า ส่วนใหญ่แล้วผู้จบยังไม่เคยได้ยินถึงปัญหาการทำงานใช้ทุนประการใด กรณีแพทย์หนึ่ทุนครั้งนี้ สร้างความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ในฐานะอาจารย์คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล วงศ์ตระกูล ของตนเอง ต้องถือเป็นอุทาหรณ์และเป็นกรณีศึกษา เพื่อหามาตรการป้องกันและกำหนดบทลงโทษเพื่อไม่ให้เกิดเอาเยี่ยงอย่าง</p>
<p>บางกอกทูเดย์</p>	<p>เครือข่ายนมแม่</p> <p>-เสนอบทความ สมาพันธ์เครือข่ายนมแม่แห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อดีตที่ปรึกษากรม.สาธารณสุข พร้อมแกนนำคนสำคัญ อาทิ รศ.ดร.กิตติ พันภัย อ.นันทวัน ยันตะดิลก พญ.ยุพียง แห่งชวลิต และบุคคลอื่น ๆ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการรณรงค์ ให้หญิงไทยเห็นความสำคัญต่อ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องจึงได้เกิดตำบลปลอดนมผงถึง 3 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง นครศรี ธรรมราช และอุบลราชธานี สำหรับสมาพันธ์เครือข่ายนมแม่แห่งประเทศไทยนั้นถือกำเนิดในปี 2558 จากการรวมตัวขององค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการกว่า 40 องค์กร เพื่อดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการรณรงค์ให้หญิงไทยหันมาให้ความสนใจต่อทารกด้วยการให้บริโภคนมแม่อย่างจริงจัง</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>เพิ่มโทษฆ่าข่มขืน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความเห็น ว่า ขณะนี้กระแสสังคมกำลังเร่งเร้าให้เกิดการลงโทษอย่างหนักหน่วง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โดยเฉพาะคดีประเภทข่มขืนหรือข่มขืนแล้วฆ่า ซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายยุติธรรมของไทยว่าจะขีดเส้นทางไปทางไหน แต่ตนมองว่าการปรับบทลงโทษนั้นเป็นการจมอยู่กับปลายสุดของปัญหาหรือไม่ กำลังมองข้ามเส้นทางการเป็นอสุรร้ายหรือไม่</p> <p>งานวิจัยและบทความมากมายทางด้านอาชญาวิทยา ระบุตรงกันว่า อสุรร้ายไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใน 1 วัน แต่ถูกสร้างขึ้นมาจากที่ละเล็กทีละน้อยนานนับปี คดีเล็กๆ ที่เคยก่อขึ้น ถูกกลืนและพัฒนากลายเป็นคดีสะเทือนขวัญ ทุกๆ คดีก็มีสัญญาณนำมาก่อน เป็นสัญญาณที่ล่องหนในสายตาของคนในสังคม และเมื่อนำมาถวกรคดีสะเทือนขวัญทั้งหลายมาสัมภาษณ์ เกือบทั้งหมดจะเคยผ่านชะตาชีวิตอันโหดร้ายมาแล้วทั้งนั้น</p> <p>เราควรกลับมาถามตัวเองว่า ชุมชนแบบไหน สังคมแบบไหน ที่ผลิตฆาตกร 4 คนให้มารวมตัวอยู่ในที่เดียวกัน เรพลาดเรื่องราวอะไรไปก่อนหน้านี้อหรือไม่ คนในชุมชนเคยรับรู้ปัญหาหรือไม่ แก้ไขอย่างไร ครูที่โรงเรียนเคยเห็นพฤติกรรมผิดปกติหรือไม่ จัดการอย่างไร ตำรวจเคยได้รับแจ้งคดีเล็กๆ น้อยๆ หรือไม่ ติดตามต่อเนืองอย่างไร แพทย์เคยได้ตรวจและสงสัยเรื่องยาเสพติดหรือไม่ ส่งต่อไปยังใคร สังคมสงเคราะห์เคยได้มีบทบาทหรือไม่ เพราะอะไร หรือคนกลุ่มนี้ เขาแค่ Invisible(ไร้ตัวตน)</p>
<p>มติชน คมชัดลึก ไทยรัฐ</p>	<p>องค์การเภสัชกรรมก้าวพ้าว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการ “ยา สารเคมีและพิษจากธรรมชาติ” ยาแก้ปวดคือยาที่มีอัตราการใช้น้อย แต่มีความจำเป็น อาทิ เซอร์มูรักษาพิษงู ยารักษา พิษจากสารตะกั่ว สารหนู ไชยาไนต์ ยารักษาภาวะที่เม็ดเลือดแดงของร่างกาย ลดความสามารถในการขนส่งออกซิเจน จาก การที่มีเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ กลุ่มยาต้านพิษถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะถ้าผู้ป่วยได้รับยาทันทีทันที จะสามารถหายขาดจากโรคได้ ลดความพิการ หรือเสียชีวิต ดังนั้น อภ.ได้บริหารจัดการเรื่องนี้ และบางตัว จะมีการ สำรองไว้ที่โรงพยาบาล บางตัวสำรองไว้ที่คลัง อภ.ตามภูมิภาค ซึ่งยืนยันว่าสามารถจัดส่งยาเหล่านี้ให้ถึงมือผู้ป่วยได้ ภายใน 24 ชั่วโมง</p> <p>ทางด้าน ภค.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. กล่าวว่า ล่าสุดมีการบรรจุกลุ่มยาต้านพิษไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 17 รายการ หากสถานพยาบาลใดมีผู้ป่วยและต้องการใช้ยา จะต้องประสานไปที่ศูนย์พิษวิทยา รพ.รามธิบดี หรือ รพ.ศิริราช เพื่อทราบชนิดของพิษ และจัดหาต้านพิษจาก โรงพยาบาลเครือข่ายที่ใกล้ที่สุด</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>แอปพลิเคชัน ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>- เสนอข่าว สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯนาม่วง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี สสส. ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดย ประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อันตรายได้จาก www.tumdee.org/alert และล่าสุดได้พัฒนาเป็น แอปพลิเคชันในมือถือทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี โดยแอป จะใช้ชื่อและ รูปผลิตภัณฑ์อันตรายที่ไม่ควรซื้อมาบริโภค ที่เป็นอันตรายกว่า 200 รายการ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ</p> <p>-เสนอข่าว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายไพรัชหอมกลิ่น นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดประธานคณะกรรมการ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ พร้อมด้วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด สสอ.เมืองร้อยเอ็ด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำระบบสุขภาพสอดรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แบบบูรณาการ ทั้งเชิงปฏิบัติการ และบริหารจัดการ ให้มีรูปแบบการ ดำเนินงานที่มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพนำสู่การปฏิบัติในระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถ ดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>มะเร็งท่อน้ำดี</p> <p>-เสนอข่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิ มะเร็งท่อน้ำดี ทำโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถววย 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อวางแนวทางเฝ้าระวังตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรักษาอย่างเป็นระบบ หวังผลให้หายขาด- ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับชาติด้านสาธารณสุขโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต ทั้งนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จะพัฒนาชุดตรวจโปรตีนพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะผู้ติดเชื้อ, พัฒนาปลอดพยาธิ, พัฒนากำจัดสิ่งปฏิกูล ให้ปลอดพยาธิตั้งเป็นโรงงานต้นแบบ, พัฒนาอำเภอต้นแบบป้องกันโรค ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ พัฒนาระบบรักษาแม่เรื้อรังโดยผ่าตัด-เคมีบำบัด มุ่งลดอัตราเกิดโรค
ข่าวสด	<p>ขายยาต้องห้าม</p> <p>-เสนอข่าว ภูญ.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. พร้อมด้วย ตำรวจ บก.ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจค้นร้านขายยาในเมืองพัทลุงรวม 7 จุด หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าลักลอบจำหน่ายยาต้องห้าม หรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา เบื้องต้นพบว่าทั้ง 7 ร้านลักลอบจำหน่ายยาต้องห้ามจริง มีทั้งยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ไวอากร้า ยาสเตรอยด์ ฯลฯ จึงตรวจยึดก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>
เดลินิวส์	<p>ตรวจโรงงานผลิตปลาร้า</p> <p>-เสนอข่าว นายวินัย วิทยานุกูล ผวจ.กาฬสินธุ์, นพ.พีระ อารีรัตน์ สสจ.กาฬสินธุ์ นายทรงศักดิ์ ภูษามคม นายก อบต.นาเชือก อ.ยางตลาด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมสื่อมวลชน เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตปลาร้า และน้ำปลาร้าพร้อมใช้ ให้ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย</p>
มติชน	<p>ตรวจกุนเชียง</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.พิษณุโลก บ้านของ นายภานุ ปานเพชร อายุ 51 ปี พร้อมด้วยภรรยา และมารดา ร้องเรียนว่า กุนเชียงที่ซื้อจากร้านค้าในหมู่บ้าน มีพลาสติกปิดแผล ปะปนอยู่ในเนื้อกุนเชียง ส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง สสจ. นครราชสีมาแล้ว และได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่ากุนเชียงยี่ห้อดังกล่าว มีการขออนุญาตการผลิตอย่างถูกต้อง หลังจากนั้นจะรีบส่งเรื่องไปยัง สสจ.นครราชสีมาให้เร่งดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิตของโรงงานดังกล่าว เพื่อดูแลมาตรฐานกระบวนการผลิต</p>